



Q: ถ้าพบเห็นเหตุการณ์คอร์รัปชันหรือสงสัยว่า จะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ BAFS การกระทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่สื่อทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องแจ้งใคร ที่ไหน อย่างไร?

A:สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้

- ✓ ทางอีเมลล์ของประธานกรรมการบริหารที่ec@bafs.co.th
- ✓ ทางอีเมลล์ของประธานกรรมการตรวจสอบที่ac@bafs.co.th
- ✓ ทางจดหมายส่งถึง

ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 171/2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

- ✓ Website :<http://www.bafsthai.com>

การกำกับดูแลกิจการที่ดี>การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครอง  
โดยBAFS จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด  
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบ  
ใดๆ ต่อความสัมพันธ์หรือการดำเนินธุรกิจ เว้นแต่การแจ้งเบาะแส  
หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นเท็จโดยมีเจตนาหลอกลวงผู้ใดผู้หนึ่งBAFS  
จะแจ้งผลไปยังผู้แจ้งเบาะแสภายใน 30 วันหลังการดำเนินการ  
ตามกระบวนการแก้ไขเสร็จสิ้น



## BAFS ZERO CORRUPTION

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
Bangkok Aviation Fuel Services PCL.

171/2 ถนนกำแพงเพชร6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร : 02-834-8900  
โทรสาร : 02-834-8999  
[www.bafsthai.com](http://www.bafsthai.com)



## แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยบริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

Q: ความหมายของ “คอร์รัปชัน”?

A: คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือการรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสม หรือการกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือประเพณีนิยมให้กระทำได้ ศึกษารายละเอียดที่ Website : <http://www.bafsthai.com>> การต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนั้น BAFS ยังได้กำหนดจรรยาบรรณสำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยกำหนดให้คู่ธุรกิจต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะต้องกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความร่วมมือกับBAFSเพื่อป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันตลอดจนควรเข้าร่วมประกาศเจตนาธรรมและขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดได้ที่ Website : <http://www.bafsthai.com>>การกำกับดูแลกิจการที่ดี >จรรยาบรรณธุรกิจ

Q: หลักการในการดำเนินการของBAFS ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างไร ?

A: หลักการบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม การบริจาคเพื่อการกุศลและการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชันและกระทำในนามของ BAFSเท่านั้น ไม่รับหรือจ่าย สินบน รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของBAFS

A : หลักการช่วยเหลือทางการเมือง  
BAFS ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือทางการเมือง และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

A: หลักการให้และรับของขวัญ  
BAFSไม่รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอค่าตอบแทน หรือให้สินบน ในทุกรูปแบบ เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท

✓ การรับของขวัญ ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจโดยมูลค่าของขวัญที่รับต้องไม่เกิน 4,000 บาทหากมีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้ส่งคืนผู้มอบทันที ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี ให้พนักงานBAFSดำเนินการตามที่บริษัทกำหนด

✓ การให้ของขวัญ ต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอันดีงามและกฎหมายในท้องถิ่นนั้น

A: หลักการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรอง  
ต้องเป็นการเลี้ยงรับรองและการรับการเลี้ยงรับรองอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของ BAFS ในลักษณะที่ไม่เกินกว่าเหตุสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีความสมเหตุสมผล

รวมถึงไม่จ่ายค่าเดินทางค่าเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่เหมาะสมและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

